



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง โทร. ๐ ๕๕๓๙ ๙๐๕๕ - ๖

ที่ พล ๐๙๓๓.๓๐๑/๑๘๓

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลเนินมะปราง

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ทุกงาน

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับอำนาจ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) MOIT ๑๒ โรงพยาบาลเนินมะปราง ได้วางมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อใช้เป็นกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประกอบด้วย

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน

ในการนี้ โรงพยาบาลเนินมะปราง ขอแจ้งให้บุคลากรในกลุ่มงาน/งานของท่านทราบ และถือปฏิบัติตามมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลเนินมะปราง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

(นายจตุพล ชุนมธูรส)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง

**แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการทุจริตและรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลเนินมะปราง
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
1	รศ. กฤษณ คุ้มศรี	รศ. รพ. เนินมะปราง	อธิบดีรพทพต	
2	รศ. สมพงษ์ พงษ์พิทักษ์	ผอ. รพ. เนินมะปราง	อธิบดีรพทพต.	สมพงษ์
3	รศ. สมใจ ใจดี	รศ. รพ. เนินมะปราง	ER	
4	รศ. สมใจ ใจดี	รศ. รพ. เนินมะปราง	ER	
5	นาง นิตยา สอนทรวิ	นักวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์	X-RAY	นิตยา
6	นาง นิตยา สอนทรวิ	นักวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์	LAB	นิตยา
7	นาย ชัยวัฒน์ ใจดี	นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	คลินิก	ชัยวัฒน์
8	นาง นิตยา สอนทรวิ	นักวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์	NCD	นิตยา
9	นาง นิตยา สอนทรวิ	นักวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์	NCD	นิตยา
10	นาง นิตยา สอนทรวิ	นักวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์	OPD	นิตยา
11	รศ. รพ. เนินมะปราง	รศ. รพ. เนินมะปราง	รศ. รพ. เนินมะปราง	
12	นาง นิตยา สอนทรวิ	นักวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์	LP	นิตยา
13	รศ. รพ. เนินมะปราง	รศ. รพ. เนินมะปราง	รศ. รพ. เนินมะปราง	
14	รศ. รพ. เนินมะปราง	รศ. รพ. เนินมะปราง	รศ. รพ. เนินมะปราง	
15	รศ. รพ. เนินมะปราง	รศ. รพ. เนินมะปราง	Ward	รศ. รพ. เนินมะปราง
16	รศ. รพ. เนินมะปราง	รศ. รพ. เนินมะปราง	รศ. รพ. เนินมะปราง	รศ. รพ. เนินมะปราง